



# จดหมายข่าว

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA RMUTTQA

## การประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) หลักสูตรนำร่อง



วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) หลักสูตรนำร่อง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงาน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานการประชุม และมีหลักสูตรที่เข้าร่วมเป็นหลักสูตรนำร่อง ทั้งหมดจำนวน 9 หลักสูตร ณ ห้องประชุมมิ่งมงคลอุปถัมภ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

## พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น และหน่วยงานจัดทำประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย



วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น และหน่วยงานจัดทำประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหลักสูตรและคณะ ที่มีระดับคุณภาพสูงที่สุดในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ มทร.ธัญบุรี มีผลการตรวจฯ ระดับสถาบัน “เป็นอันดับ 1” ในจำนวนมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ระดับคุณภาพดี (4.47 คะแนน) และอยู่อันดับที่ 3 ในจำนวน มหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง ที่เผยแพร่ผลการประเมินในระบบ CHE-QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

## พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น และหน่วยงานจัดทำประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

หลักสูตรและคณะที่มีระดับคุณภาพสูงที่สุดในการตรวจประเมินคุณภาพ  
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่

1. หลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 อันดับ 1 (ระดับคุณภาพดีมาก : 4.03 คะแนน) ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 อันดับ 1 (ระดับคุณภาพดี : 4.32) ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รองอันดับ 1 (ระดับคุณภาพดี : 4.24) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ





## โครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับสถาบัน — วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 สำนักประกันคุณภาพ จัดโครงการวิเคราะห์ผลตรวจฯ ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินฯ และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบุลย์ แยมเพื่อน เป็นประธานโครงการ และวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น เวลา 08.30 - 16.30 น



ระดับหลักสูตร — วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการวิเคราะห์ผลตรวจฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประเด็นที่หลักสูตรจะต้องดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง และประเด็นที่หลักสูตรเสนอให้คณะ/วิทยาลัย และสถาบันดำเนินการเพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบุลย์ แยมเพื่อน เป็นประธานโครงการ และวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.สมควร สอนองอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.ชุตินา ประสาทแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ปณิดา สงวนทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสงฆ์รัตนพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวลา 08.30-16.30 น.



## โครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558



ระดับคณะ --- วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 สำนักประกันคุณภาพ จัดโครงการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประเด็นที่คณะจะต้องดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง และประเด็นที่คณะเสนอให้สถาบัน ดำเนินการเพื่อให้การบริหารคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในครั้งนีได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบุลย์ แยมเผื่อน เป็นประธานโครงการ และวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.สมควร สอนองอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ดร.กฤษมา คำพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ชุตินา ประสาทแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น เวลา 08.30-16.30 น.

## โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2 ครั้งที่ 10



ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (มทร.+2) จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management to Learning Organization : KM to LO) ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครุส พัทยา จ.ชลบุรี โดยมี มทร.ตะวันออก และสถาบันการพลศึกษา เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายภักธรณ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาคนสู่ Thailand 4.0” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “1 ทศวรรษ การจัดการความรู้ 9 ราชมณฑล +2 สถาบัน ตามรอยพ่อ” โดย มทร.พระนคร มทร.ตะวันออก สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การนำเสนอผลงานอาจารย์และบุคลากร “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” และการนำเสนอผลงานภาคบรรยายของนักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” และจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” ระหว่างตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อีกด้วย

## การประชุมถอดบทเรียนการจัดการความรู้จากผลการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558



วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาการประชุมถอดบทเรียน การจัดการความรู้จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2558 และหารือการกำหนดประเด็นที่คณะ/วิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามระบบ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง ประชุมธัญญาภรณ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

## การประชุมถอดบทเรียนการบริหารความเสี่ยงจากผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุม เพื่อถอดบทเรียนการบริหารความเสี่ยงจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 และหารือการกำหนดประเด็นที่คณะ/วิทยาลัยต้องการให้ มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง ประชุมรัตนดอกล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี





## โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน



วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน "การวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558" โดย ผศ.ไพบุลย์ แย้มเผื่อน ให้เกียรติเป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

## โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1



วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1 เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA ได้อย่างถูกต้องและสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมธัญภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



## โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัย โดยมุ่งเน้นแนวทางและกระบวนการแสวงหาความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธวัช หมดเต๊ะ ที่ปรึกษาวิทยากรด้านการจัดการความรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (วิทยากรอิสระ) เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 08.30-17.00 น.



## มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



## โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียน เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 1

ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 1 โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และข้อเสนอแนะ ด้านการจัดการหลักสูตรแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละระดับคุณภาพ ได้แก่ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดีบรรยายเรื่อง “หลักสูตรฐานสมรรถนะ” ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บรรยายเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ที่ 5.3” และ รศ.ดร.อุษาพร เสกวงวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายเรื่อง “แนวทางและมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558”



วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี-ดีมาก (คะแนน 3.01-5.00)  
เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสังข์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพปานกลาง (คะแนน 2.50 – 3.00)  
เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

## โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียน เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 1



วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพน้อย - ปานกลาง  
(คะแนน 0.01 - 2.49) เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

## โครงการบริหารความเสี่ยง ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัด  
โครงการการบริหาร ความเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1 โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับกรณีวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง  
ตลอดจนแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ครั้งนี้  
ได้รับเกียรติจากคุณวัลนา กุ่สาลี นักวิชาการบัญชีชำนาญการจากกรมบัญชีกลางเป็นวิทยากร  
ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี





โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพ  
การจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่  
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
(Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 2



วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  
หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพดี-ดีมาก



ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 3 เมษายน 2560 สำนักประกัน  
คุณภาพการศึกษาจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการ  
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อ  
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand  
Quality Register : TQR) ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ  
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ปณิตา สงวนทรัพย์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานการประเมิน  
ตนเอง (Self-assessment Report : SAR) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ณ ห้อง 806  
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น เวลา 08.30-17.00 น.

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพ  
การจัดการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่  
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
(Thailand Quality Register : TQR) ระยะที่ 2



วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพปานกลาง



วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพน้อย-ปานกลาง



## การจัดลำดับผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีผลการประเมินอยู่ในอันดับที่ 1 ในจำนวน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (13 ตัวบ่งชี้) 4.47 คะแนน ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี

และมีผลการประเมินอยู่ในอันดับที่ 3 ในจำนวน 24 อันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เผยแพร่ผลการประเมินในระบบ CHE-QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อันดับ	ชื่อมหาวิทยาลัย	คะแนนเฉลี่ยรวม (13 ตัวบ่งชี้)	ระดับ คุณภาพ
1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๑	4.47	ดี
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	4.08	ดี
3	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	3.94	ดี
4	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	3.93	ดี
5	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	3.93	ดี
6	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	3.74	ดี
7	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	3.68	ดี
8	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	3.57	ดี
9	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	3.14	พอใช้



## การจัดลำดับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เผยแพร่ผลการประเมิน ในระบบ CHE-QA Online ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ลำดับ ที่	คณะ/วิทยาลัย	คะแนนเฉลี่ย	ระดับคุณภาพ
1	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	4.53	ดีมาก
2	สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์	4.49	ดี
3	<b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</b>	<b>4.47</b>	<b>ดี</b>
4	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	4.36	ดี
5	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4.13	ดี
6	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	4.12	ดี
7	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	4.11	ดี
8	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	4.08	ดี
9	มหาวิทยาลัยนครพนม	4.07	ดี
10	มหาวิทยาลัยศิลปากร	4.06	ดี
11	สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	4.06	ดี
12	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	3.94	ดี
13	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	3.93	ดี
14	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	3.93	ดี
15	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	3.87	ดี
16	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	3.86	ดี
17	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	3.76	ดี
18	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	3.74	ดี
19	มหาวิทยาลัยนเรศวร	3.68	ดี
20	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	3.68	ดี
21	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	3.57	ดี
22	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	3.49	พอใช้
23	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	3.14	พอใช้
24	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	3.07	พอใช้

## กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดช่วงระยะเวลาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินฯ ดังต่อไปนี้

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2560
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2560
5. คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2560
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2560
9. คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2560
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2560
- 11.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

